

SPRC - ยังเล่นในแนวโน้ม ขาลง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ แล้ว ไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองหรือคณะกรับ ที่มันเหมือนจะมีอะไรเพี้ยนๆ ไปจากความเป็นจริง หรือ เพี้ยนๆ ไปจากที่ควรจะเป็น เรื่องของ ตลาด ที่ดูปัจจัยทางเทคนิค อย่างที่เฝ้าตามกันมาอย่างต่อเนื่อง ก็เหมือนจะมีอะไรที่ผิดๆ หรือ เพี้ยนๆ ไปจากเดิมมากมายอยู่เหมือนกัน ไม่ใช่เพราะวิเคราะห์ผิด หรือ อะไรหรือคณะกรับ... ก็เอามาจากตำรา และความน่าจะเป็นของตลาดหุ้นไทย ที่เคยเป็นมาในสมัยก่อนๆ หากท่านที่เล่นหุ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิค มานานแสนนาน ท่านอาจจะเห็นภาพ ได้ชัดเลยว่า มันไม่เหมือนแต่ก่อน หรือ ไม่เป็นไปตามทฤษฎีซึกเท่าไรเลย... แต่ถ้าจะว่าไป มันก็ย่อมจะเป็นไปได้อยู่เหมือนกัน เพราะคนเก่าๆ ในตลาด หรือ กลุ่มนักลงทุนใหญ่ๆ ในตลาด มีการเปลี่ยนหน้าไป รูปแบบการลงทุน หรือ รูปแบบการเล่น ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรม ของนักลงทุนด้วย อันนี้ ย่อมเข้าใจได้ คนเก่าที่วางมือ หรือ บางคนก็ไม่ไหวแล้ว บางคนก็พอแล้ว หรือจะอะไร ก็ตามแต่ พอคนใหม่ เข้ามาในตลาด บรรยากาศและพฤติกรรม ก็อาจจะเปลี่ยนไปได้... อย่างไรก็ตามแต่รายย่อยเลย แม้แต่กองทุน และ นักลงทุนต่างชาติ ไม่ว่าจะในรูปแบบไหน การตัดสินใจของคนรุ่นใหม่ๆ ก็อาจจะเปลี่ยนไปจากคนรุ่นก่อน ทิศทางการซื้อขายของผู้เล่นกลุ่มใหญ่ อย่างฟากต่างชาติและกองทุน ก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แล้วยังไงละ สัญญาณทางเทคนิค จะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้นเลยหรืออย่างไร... ถ้าจะเอาคำตอบจริงๆ ก็ไม่เปลี่ยนไปมากจนหาคำตอบไม่ได้ แต่ก็แค่ทำให้สิ่งที่ควรจะเป็นมาซ้ำไป จนอาจจะพลิกหน้ากันเลยทีเดียว

ดูตามเกม...

เห็นขึ้นมาดีๆ ในระลอกนี้นั้น แม้ว่าจะมีพักตัวบ้าง แต่ก็ยังคงต้องเรียกว่า เป็น เกมที่อยู่ในแนวโน้มขาลงระยะกลางๆ อยู่นะ หรือ แม้แต่ระยะยาว ก็ยังไม่แน่ว่าจะขึ้นได้จริงๆ เมื่อไหร่

แนวรับ : ...9.30-9.10 เน้นไม่ต่ำกว่า 8.80 ไว้ด้วย

เป้าหมาย : ... 10.5-11.0 หวังเก็งกำไรระยะสั้นก่อน

Price Chart...(SPRC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SPRC... เรื่องของรูปแบบการแกว่งตัว ในระยะสั้น แต่รูปแบบของเครื่องมือน่าสนใจที่เห็น ในภาพนี้นั้น หวังว่าหลายๆ ท่านที่ติดตามกันมาตลอด ก็คงจะเข้าใจได้ง่ายๆ โดยที่เหนือเมฆไม่ต้องเอะอะอะไร ก็พอจะเห็นแล้วกระมัง... มีรูปแบบราคา เชิงบวก นะ แต่อยู่ตรงไหน ลองๆ ดูแถวๆ การพักตัวระยะสั้นที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้แหละ จะรู้เลยว่า จะเป็นเชิงบวกยังไง และ เรื่องของเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ที่เราใช้เส้น MA. ก็จะมีให้เห็นได้ว่า มีสัญญาณอะไร แล้วว่าสนใจอย่างไร ก็ไม่ต้องกล่าวมากด้วยแล้วเช่นกัน... เพียงแต่อย่างว่า ทางหนนี้ก็พร้อมไว้ เพราะคนที่คุมราคา หรือผู้ที่เข้ามาเล่นนั้น อาจจะไม่ใช่เดิมๆ ที่เป็นมา อะไรก็เป็นไปได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน